



# จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองป่าก่อ

ฉบับที่ 1 / ตุลาคม





วันที่ 4 ตุลาคม 2566 โดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ คณะผู้บริหาร และนางสาวสุดา ปฏิเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ต้อนรับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ และ นางสาวมินทิรา ภาดาประสงค์ นายอำเภอดอยหลวง ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล



วันที่ 5 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำทีมโดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นายยุทธนา แก้วศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เข้าร่วมต้อนรับและประชุมคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ณ ที่ว่าการอำเภอ ดอยหลวง



วันที่ 6 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรที่เป็นถนนลูกรัง และรับได้ความเสียหายในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ เพื่อแก้ไขปัญหาถนนทางการเกษตรให้ดีขึ้น เพื่อการสัญจรสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ



วันที่ 10 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยนายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นายประถม ทากาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10



วันที่ 11 ตุลาคม 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้เข้าร่วมโครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย “ท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อโดย นายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ มอบหมายให้ นายบุญताल ใจวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำคณะ สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อพร้อม พนักงานส่วนตำบล และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง



13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อโดย นายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นางสาวสุดา ปฏิเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พนักงานส่วนตำบล และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันสวรรคตฯ รัชกาลที่ 9 ณ วันศรีบุญเรือง ม.5 ต.หนองป่าก่อ



วันที่ 17 ตุลาคม 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนาหมู่ 6 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อ ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เนื่องจากมีรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อจึงได้ทำการออกพ่นหมอกควันในระยะ 100 เมตร ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 6 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อโดย นายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลหนองป่าก่อ มอบหมายให้ นางสาวสุดา ปฏิเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ สมาชิกสภาอบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เข้าร่วมกิจกรรม วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง



วันที่ 27 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อโดย นายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลหนองป่าก่อ คณะผู้บริหาร นางสาวสุดา ปฏิเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นายยุทธนา แก้วศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พนักงานส่วนตำบล และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไรและต้นพญาเสือโคร่ง) บริเวณสนามหญ้าหน้าทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการโครงการ  
ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการโครงการ  
ก่อสร้างระบบประปาแบบหอดั่งสูงของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ





องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการซื้อหินคลุก  
เพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ถนนภายในหมู่บ้าน ม.1-ม.10

